

Vá màng trinh như thế nào?

Tại Phòng khám Thái Hà, chúng tôi hoàn toàn hiểu được tính nhạy cảm của phẫu thuật sửa màng trinh và sự quan trọng mà phẫu thuật này có thể mang lại trong cuộc sống của phụ nữ. Ngày càng có nhiều phụ nữ lựa chọn phẫu thuật sửa màng trinh với nhiều lý do khác nhau, một số tìm kiếm thủ tục này để thỏa mãn niềm tin tôn giáo và văn hóa, một số phụ nữ sửa màng trinh để cảm thấy thoải mái tinh thần và cảm xúc sau khi trải qua ám ảnh hoặc trauma tình dục, và đối với những người khác, phẫu thuật sửa màng trinh là để khắc phục màng trinh bị tổn thương do những nguyên nhân khác ngoài quan hệ tình dục. Bất kể lý do của bạn, bạn không nên cảm thấy cô đơn hoặc không thoải mái trong quyết định của mình về việc phẫu thuật sửa màng trinh.



Nếu bạn tìm kiếm thủ tục này vì niềm tin tôn giáo hoặc văn hóa, với sự kín đáo và bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có thể sửa màng trinh để đảm bảo màng trinh sẽ vỡ trong đêm cưới của bạn. Phẫu thuật sửa màng trinh có thể khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn trong đêm cưới và nâng cao tự tin của bạn.

Màng trinh là gì?

Màng trinh là một lớp mô mỏng che phủ khu vực âm đạo. Màn trinh có thể dễ dàng vỡ trong nhiều tình huống ngoài quan hệ tình dục, bao gồm các hoạt động mạnh như cưỡi ngựa hoặc thể dục như thể dục dụng cụ, việc đặt tampon, hoặc thậm chí trong quá trình kiểm tra sinh phụ khoa thông thường. Nhiều phụ nữ có thể không nhận ra rằng màn trinh của họ đã bị rách, vì có thể không có hoặc chỉ có ít máu chảy và không gây đau đớn.

Phẫu Thuật Sửa Màn Trinh, còn được gọi là hymenoplasty, là một thủ tục đơn giản sẽ sửa chữa màn trinh bị rách hoặc xây dựng một màn trinh không có. Quan trọng là hiểu rằng phẫu thuật sẽ không khôi phục lại trinh tiết, nhưng nó sẽ cho phép phụ nữ rách và chảy máu lần đầu tiên khi họ tham gia vào quan hệ tình dục sau phẫu thuật.

Sáu tuần sau phẫu thuật, màn trinh của bạn sẽ được lành và phục hồi. Lần đầu tiên hầu hết các bệnh nhân của chúng tôi sau phẫu thuật sửa màn trinh tham gia vào quan hệ tình dục, màn trinh sẽ vỡ như mong đợi với một màn trinh tự nhiên. Thường không có dấu hiệu của việc đã phẫu thuật sửa màn trinh, và bệnh nhân của chúng tôi hoàn toàn có khả năng đáp ứng các kỳ vọng văn hóa hoặc tôn giáo của gia đình và chồng tương lai.

Quan trọng là hiểu rằng việc chảy máu liên quan đến việc rách màn trinh được sản xuất từ phẫu thuật cũng không thể dự đoán như nó là với màn trinh tự nhiên.

Ai có thể vá màn trinh?

Những ứng cử viên tốt nhất cho hymenoplasty là phụ nữ có sức khỏe tốt và cảm thấy mạnh mẽ về việc sửa màn trinh của họ. Thường thì màn trinh không cần phải được sửa chữa cho bất kỳ mục đích sức khỏe rộng lớn nào. Các bệnh nhân hymenoplasty cũng nên có kỳ vọng thực tế về những gì thủ tục có thể mang lại cho họ. Sửa màn trinh sẽ làm đáp ứng các kỳ vọng văn hóa và/hoặc tôn giáo khi nói đến quan hệ tình dục, và có thể cung cấp hỗ trợ tinh thần và cảm xúc cho những nạn nhân của lạm dụng tình dục,

nhưng sửa màng trinh sẽ không làm bạn trở lại trạng thái trinh tiết, trong các trường hợp này nó chỉ tạo ra ảo tưởng về trinh tiết.

Đối với những bệnh nhân cần đảm bảo màng trinh của họ còn nguyên vẹn trong quan hệ tình dục trong đêm cưới của họ. Phẫu thuật cần phải được thực hiện ít nhất 6 tuần trước đêm cưới. Nếu việc vỡ màng trinh của bạn là cần thiết với bạn do lý do xã hội, văn hóa, tôn giáo hoặc cá nhân, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ của bạn sẽ thảo luận về cuộc phẫu thuật một cách mở cửa và trung thực với bạn.

Tư vấn phẫu thuật vá màng trinh?

Nếu bạn đang xem xét cuộc phẫu thuật nhạy cảm này, bạn nên hoàn toàn tự tin về mọi khía cạnh của cuộc phẫu thuật. Nhiều phụ nữ thấy việc thảo luận về tính chất của cuộc phẫu thuật này là khó khăn. Tại Phòng khám Thái Hà, chúng tôi nhận thức được tính nhạy cảm của những mối quan tâm của bạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi đối xử với tất cả các bệnh nhân sửa màng trinh của chúng tôi với lòng tử tế, sự quan tâm và sự trang nghiêm.

Trước khi quyết định phẫu thuật, hãy cân nhắc kỹ về những kỳ vọng của bạn và thảo luận chúng với các nhà cung cấp dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ Tiến sĩ Lista, Tiến sĩ Ahmad hoặc Tiến sĩ Austin. Trong cuộc tư vấn của bạn, họ sẽ lắng nghe tất cả các câu hỏi và mối quan tâm của bạn, họ sẽ nói mở cửa với bạn về các lý do mà bạn thực hiện cuộc phẫu thuật, và họ sẽ giúp bạn hiểu rõ tất cả các chi tiết của quy trình của bạn.

Chúng tôi cũng rất vui lòng đảm bảo rằng một y tá nữ sẽ có mặt để bạn trong cuộc tư vấn nếu bạn mong muốn.

Chuẩn bị trước khi vá màng trinh

Bác sĩ phẫu thuật của bạn và người phụ trách bệnh nhân sẽ chỉ rõ cách chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật sửa màng trinh của bạn từ cách chuẩn bị cho việc phục hồi của bạn đến các hướng dẫn về những bước cần

thực hiện để hoàn toàn sẵn sàng cho quy trình. Bạn cũng sẽ cần một cuộc kiểm tra sinh phụ khoa trước khi phẫu thuật sửa màng trinh của bạn.

Vá màng trinh ở đâu?

Bạn Cuộc phẫu thuật sửa màng trinh được thực hiện bởi một trong những bác sĩ phẫu thuật xuất sắc của chúng tôi, tại phòng khám Thái Hà có địa chỉ: số 11 - Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội. Cơ sở của chúng tôi đáp ứng và vượt qua các tiêu chuẩn y tế khi nói đến trang thiết bị, vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn, cũng như nhân viên y tế và y tế.

Bạn có thể tin tưởng rằng bạn sẽ được đặt vào những bàn tay tốt nhất và bạn sẽ gặp phải các tiêu chuẩn y tế cao nhất trước khi phẫu thuật, trong quá trình thực hiện cuộc phẫu thuật, và khi bạn phục hồi.

Hồi phục sau khi vá màng trinh

Bạn sẽ có thể về nhà vào cùng ngày của cuộc phẫu thuật, và mặc dù bạn có thể trở lại làm việc vào ngày hôm sau cuộc phẫu thuật sửa màng trinh của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên giữ thư giãn và cho thời gian để nghỉ ngơi để cơ thể bạn có thời gian để phục hồi.

Sau cuộc phẫu thuật sửa màng trinh, bạn sẽ cần rửa kỹ khu vực đó bằng xà phòng và nước thường xuyên. Có thể có sưng nhẹ và bầm tím trong vòng 2-4 tuần, nhưng đau đớn nên rất ít và nên biến mất trong vòng một tuần sau phẫu thuật. Bạn sẽ nhận được đơn kê đơn thuốc giảm đau và kháng sinh để giúp giảm đau và ngăn ngừa nhiễm trùng.

Nếu bạn dự định phẫu thuật sửa màng trinh trước đám cưới của mình, bạn nên kiên nhẫn và tránh bất kỳ việc đưa vào âm đạo nào cho đến đêm cưới, bao gồm cả tampon. Điều này sẽ cho các vết cắt lành hoàn toàn và ngăn màng trinh mới bị vỡ. Bạn cũng nên tránh mặc quần lót chặt (như quần lót dây), nâng vật nặng và bất kỳ hoạt động gắng sức nào khác vì điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình lành của bạn. Các chỉ khâu sẽ tan ra và tự rụng ra.

Bạn sẽ có thể tiếp tục một chương trình tập thể dục nhẹ một tuần sau phẫu thuật. Tránh tập thể dục nặng hoặc chế độ tập thể dục gắng sức trong 4-6 tuần.

Rủi ro và biến chứng sau khi vá màng trinh

Mọi cuộc phẫu thuật đều có rủi ro và biến chứng tiềm ẩn. May mắn thay, đa số bệnh nhân hymenoplasty của chúng tôi ở Toronto và Mississauga không gặp vấn đề gì với cuộc phẫu thuật của họ và rất hài lòng với kết quả của mình.

Rủi ro là hiếm nhưng khi xảy ra có thể cần thêm thuốc hoặc thậm chí phẫu thuật. Các rủi ro bao gồm nhiễm trùng, chảy máu, sẹo, đau khi quan hệ tình dục và biến dạng. Ngoài ra, lượng máu trong quan hệ tình dục lần đầu sau phẫu thuật không thể dự đoán được. Tuy nhiên, đa số bệnh nhân không bao giờ gặp phải các rủi ro này, vì chúng thường là hiếm.

Kỹ thuật vá màng trinh

Phẫu thuật sửa màng trinh thường mất ít hơn một giờ, và bạn có thể mong đợi sẽ được gây tê địa phương. Đối với phụ nữ đã bị rách màng trinh, bác sĩ của bạn, một chuyên gia phẫu thuật sửa màng trinh, sẽ sử dụng chỉ tự tan để kéo lại các mảnh còn lại lại với nhau. Điều này sẽ cho phép màng trinh hàn lại với nhau khi nó lành.

Đối với phụ nữ không còn phần nào của màng trinh hoặc sinh ra mà không có màng trinh, bác sĩ của bạn sẽ thắt chặt lối vào âm đạo và sử dụng một phần nhỏ của mô âm đạo để tạo ra một màng trinh mới. Màng trinh được tạo ra này rất giống với màng trinh tự nhiên.

Bao lâu màng trinh sửa chữa kéo dài?

Sửa màng trinh không được coi là một cuộc phẫu thuật lâu dài. Sửa màng trinh sẽ kéo dài cho đến khi màng trinh của bạn bị rách lại, thường tự nhiên khi bạn tham gia vào quan hệ tình dục lần đầu tiên sau quá

trình phẫu thuật của bạn. Nếu bạn không tham gia vào quan hệ tình dục sau quá trình phẫu thuật của bạn, màng trinh của bạn nên được giữ nguyên đến khi bạn làm như vậy, trừ khi nó bị vỡ do các hoạt động mạnh, đưa vào âm đạo sớm, hoặc các lý do khác không thể dự đoán, nhưng thường là hiếm gặp.

Chi phí vá màng trinh bao nhiêu?

Sự phức tạp của bất kỳ cuộc phẫu thuật nào cũng thay đổi từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác, vì vậy chi phí của cuộc phẫu thuật sửa màng trinh chỉ có thể được xác định sau khi bạn đã có cuộc tư vấn và kiểm tra vật lý với một trong những bác sĩ phẫu thuật xuất sắc của chúng tôi. Tuy nhiên, theo như tham khảo tại nguồn hnnccdc.camau.gov.vn có giá chỉ từ 7-13 triệu đồng trở lên.

Chúng tôi cung cấp các cuộc tư vấn miễn phí vì chúng tôi không muốn bạn cảm thấy bất kỳ nghĩa vụ nào để cam kết với chúng tôi về phẫu thuật, và nếu bạn cần thêm thời gian để suy nghĩ và quay lại để nói chuyện với chúng tôi lại, bạn hoàn toàn có thể quay lại để có một cuộc tư vấn khác. Sau khi bạn đã có một cuộc tư vấn, chúng tôi sẽ có thể đưa ra một báo giá cố định cho quy trình sửa màng trinh của bạn.

Tại Phòng khám Thái Hà, chúng tôi hiểu được tính nhạy cảm và sự kín đáo cần thiết khi xử lý việc sửa màng trinh. Đối với nhiều phụ nữ, cuộc phẫu thuật này có thể là cần thiết vì các lý do cá nhân hoặc tôn giáo khác nhau, nhưng thông thường không được bảo hiểm bởi các kế hoạch chăm sóc sức khỏe của tỉnh và có thể dường như nằm ngoài khả năng tài chính của họ. Tôn chỉ của chúng tôi là sức khỏe của bệnh nhân, và điều này bao gồm giảm căng thẳng trước và sau phẫu thuật và vấn đề tài chính. Đó là lý do tại sao chúng tôi có các tùy chọn tài chính có sẵn để giảm bớt lo lắng liên quan đến chi phí và để làm cho cuộc phẫu thuật này trở nên khả thi và chi phí phải chăng. Tại phòng mạch của chúng tôi, bạn có thể thư giãn; bạn đang được đặt vào bàn tay của những người có tay nghề cao.

Xem thêm:

- <http://hnnccdc.camau.gov.vn/chi-tiet-hoi-dap-2909?chua-viem-lo-tuyen-co-tu-cung-o-dau-tot.html>
- <http://hnnccdc.camau.gov.vn/chi-tiet-hoi-dap-2915?chi-phi-thong-tac-voi-trung-chua-tac-voi-trung-o-dau.html>

- <https://www.defenceaudit.org.bd/public/files/assets/ckeditor/kcfinder/upload/files/yhoc/dia-chi-pha-thai-an-toan.shtml>
- <https://www.defenceaudit.org.bd/public/files/assets/ckeditor/kcfinder/upload/files/yhoc/chi-phi-pha-thai-het-bao-nhieu-tien.shtml>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/dia-chi-kham-choa-benh-sui-mao-ga-o-dau-tot>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/thu-nho-am-dao-o-dau-thu-nho-am-dao-gia-bao-nhieu-tien>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/chi-phi-kham-phu-khoa-bao-nhieu-tien>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/chi-phi-dot-viem-lo-tuyen-co-tu-cung-bao-nhieu-tien>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/hpv-la-gi-xet-nghiem-hpv-o-dau>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/chi-phi-choa-xuat-tinh-som-bao-nhieu-tien>